



รายงานการประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ครั้งที่ 4/2561 (วาระเวียน) วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561

มติ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2561

สรุปเรื่อง

ตามที่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 และมีมติไปแล้ว นั้น เพื่อให้การติดตามงานตามมติที่ประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2561 ดังนี้

วาระที่	ระเบียบวาระ	ผลการดำเนินการ
1	<p>การพิจารณา (ร่าง) ประกาศสำนักวิชา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ (วาระที่ 4.1)</p> <p>มติ</p> <p>1) ที่ประชุมอนุมัติ (ร่าง) ประกาศสำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมอบหมายให้สำนักวิชาพิจารณาเพิ่มการสอบข้อเขียน ลักษณะอัตโนมัติและกำหนดขอบเขตรายวิชาสอบให้ชัดเจน เพื่อให้การสอบวัดคุณสมบัติมีมาตรฐาน และจัดส่งประกาศมายังฝ่ายเลขานุการ (สำนักงานบัณฑิตศึกษา) อีกครั้งก่อนออกประกาศตามขั้นตอนต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none">แจ้งผลการพิจารณาต่อสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพเรียบร้อยแล้วสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาเพิ่มการสอบข้อเขียนลักษณะอัตโนมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพพิจารณาแล้ว และยืนยันช่วงเวลาการจัดสอบเดิมและแก้ไขเกณฑ์การประเมินผล ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยมีการปรับเพิ่มเกณฑ์คะแนนการสอบข้อเขียนผ่าน จากเดิม ร้อยละ 65 เป็น ร้อยละ 70 <p>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการแจ้งผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบเรียบร้อยแล้ว</p>

วาระที่	ระเบียบวาระ	ผลการดำเนินการ
	<p>2) ที่ประชุมอนุมัติ (ร่าง) ประกาศสำนักวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมอบหมายสำนักวิชาพิจารณาช่วงเวลาการจับสอบ ในภาคการศึกษาต้น ครั้งที่ 1 และภาคการศึกษาปลาย ครั้งที่ 1 อีกครั้ง เพื่อให้ นักศึกษามีเวลาในการเตรียมตัวสอบในครั้งถัดไปให้นานขึ้นในกรณีนักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านในครั้งแรก และแก้ไขเกณฑ์การประเมินผล โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลให้ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อนักศึกษาได้รับคะแนนการสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จึงจะมีสิทธิ์สอบปากเปล่า กรณีนักศึกษาสอบข้อเขียนไม่ผ่าน จักต้องสอบข้อเขียนใหม่ในครั้งถัดไป และนักศึกษาจะต้องได้รับคะแนนการสอบปากเปล่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 กรณีนักศึกษาสอบปากเปล่าไม่ผ่าน จักต้องสอบปากเปล่าใหม่ในครั้งถัดไป”</p>	
2	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (วาระที่ 4.2) มติ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ● แจ้งผลการพิจารณาต่อสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ● แจ้งผลการอนุมัติต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 ทราบผลการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ● สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คำสั่งเลขที่ 0830/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ● สาขาวิชาตจวิทยา คำสั่งเลขที่ 0837/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 ● สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ คำสั่งเลขที่ 0838/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

/วาระที่ 3...

วาระที่	ระเบียบวาระ	ผลการดำเนินการ
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (วาระที่ 4.3) มติ ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ประมวลความรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560	<ul style="list-style-type: none"> ● แจ้งผลการพิจารณาต่อสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางเรียบร้อยแล้ว ● แจ้งผลการอนุมัติต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 ทราบผลการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ● คำสั่งเลขที่ 0799/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561
4	การขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วาระที่ 4.4) มติ ที่ประชุมอนุมัติการขอขยายภาระงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล อาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สามารถทำหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาได้มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน	<ul style="list-style-type: none"> ● แจ้งผลการพิจารณาต่อสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และส่วนประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ● แจ้งผลการอนุมัติต่อที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 ทราบผลการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

มติ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษารับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

อรอนงค์
(นางสาวอรอนงค์ แก้วมณี)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

สุวรรณา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม